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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดตราด 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

หนว่ยงานภาครฐั                       ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน                         อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัตติ่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยฉบับปจัจุบัน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนทุก
ภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไกหรือ
วิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจากทุก
ฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้อง
ประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้
วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการน าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากภาคส่วนราชการ  
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๗. วิธีการประเมินผล 
  
   สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
                 สัมภาษณ ์              อื่น ๆ 

 
 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดตราด  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๖๔ 
๓๖ 

๖๔.๐๐ 
๓๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๖๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐) เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๓๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐)   

 
 ๒. อายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๕๑ – ๖๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๔๑ 
๒๕ 
๒๐ 
๑๑ 
๓ 

๔๑.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ  อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๔๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๒๕ คน  (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๒๐ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐) อายุ  อายุ ๒๑ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐) และอายุมากกว่า 
๖๐ ปี จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐) ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า
ประถมศกึษา 

สูงกว่าปรญิญาตรี 

๔๕ 
๒๘ 
๑๓ 
๘ 
๖ 

๔๕.๐๐ 
๒๘.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๘.๐๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๔๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐) รองลงมา 

ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน ๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๓ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐) ประถมศึกษา จ านวน ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐) และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) ตามล าดับ 

 
 ๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง 
อื่น ๆ 
ค้าขาย 

เกษตรกรรม 

๔๙ 
๒๒ 
๑๒ 
๑๑ 
๖ 

๔๙.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จ านวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐) อาชีพอื่น ๆ จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐๐) อาชีพค้าขาย จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐) และอาชีพเกษตรกรรมจ านวน ๖ คน (คิดเปน็
ร้อยละ ๖.๐๐) ตามล าดับ 
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 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์สื่อ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
อื่น ๆ 

๗๖ 
๒๗ 
๒๕ 
๙ 
๓ 

๗๗.๐๐ 
๒๗.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๙.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรูข้่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จ านวน 

๗๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๐๐) วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จ านวน ๙ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐)  และอื่น ๆ จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐) ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการ 
    พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย 

๓.๙๓ ๖๓.๔๐ ปานกลาง 

๒. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการควบคุม 
    การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
    (คณะรัฐมนตรี) 

๓.๙๓ ๖๒.๖๐ ปานกลาง 

๓. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา    
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๓.๑๐ ๖๒.๐๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๑๕ ๖๓.๐๐ ปานกลาง 

 
 

 
๒. หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
    ๒.๑ กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรน าเสนอ 
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๓. ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ สมาชิกวฒุิสภาผู้ใหข้้อมูล/ตอบขอ้ซักถาม ๓.๙๐ ๗๘.๐๐ มาก 
๒ การดแูลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๓.๘๕ ๗๗.๐๐ มาก 
๓ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๓.๗๙ ๗๕.๘๐ มาก 
๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ ๓.๗๓ ๗๔.๖๐ มาก 

รวม ๓.๘๒ ๗๖.๔๐ มาก 
 
 ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ 
   ติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา 

๓.๙๓ ๗๘.๖๐ มาก 

๒ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจง 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
   มาน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผ่านการรับรู้ของ 
   สมาชิกวุฒิสภา 

๓.๙๓ ๗๘.๖๐ มาก 
 

๓ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

๓.๘๔ ๗๖.๘๐ มาก 

๔ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตมาบอกต่อ 
   เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   ต่อไป 

๓.๘๓ ๗๖.๖๐ มาก 

รวม ๓.๙๓ ๗๘.๖๐ มาก 
  
 ๕. ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 
  ๕.๑ แก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น P.M. 2.5 
  ๕.๒ ช่วยแก้ปัญหาการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ชาวประมง และ 
        ป้องกันน้ าท่วม 
  ๕.๓ ช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า ประปา การสร้างถนน 
        รอบเกาะ  
  ๕.๔ อยากให้ช่วยเหลือเรื่องสถานที่ออกก าลังกาย และการมีระบบการรักษาพยาบาลที่ดี 
  ๕.๕ ให้อยากติดตามเรื่อง การสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง  
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๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๑๐๐  คน  
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 
  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
               ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน              ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
               ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ  
 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
 - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ปลัดจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ า 

   จังหวัดตราด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด   
   ตราด ชลประทานที่ ๙ (ชลบุรี) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตราด นายอ าเภอเขาสมิง  

    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ธนารักษ์พ้ืนที่ตราด ท้องถิ่น
   จังหวัดตราด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด นายอ าเภอเกาะช้าง นายกเทศมนตรีต าบลเกาะช้าง   

  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะช้างใต้ ผู้จัดการส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๓  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยว 
  แห่งประเทศไทย ส านักงานตราด นายอ าเภอเกาะกูด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 

 - ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า 
       ชุมชน ก านนั ผู้ใหญ่บา้น นายอ าเภอ  

 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด  
 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดตราด ได้รับทราบถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าคลองพร้าว อ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง และอ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ รวมถึงความก้าวหน้าในการขอใช้พ้ืนที่
ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย และแนวทางการบริหารจัดการขยะบนเกาะช้าง รวมถึงได้รับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมถึงแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา 
พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องร้องเรียนของพ่ีน้องประชาชนที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ อีกทั้ง 
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยกับประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม 
นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการสะท้อนให้สมาชิก
วุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเอง  
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    ๘.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

 
   อื่น ๆ .......................................................................... 
   
 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  
                          

เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 
 
๙. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 - 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
 

 
 

 เมื่อเวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา คณะลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการด าเนินงานภายใต้ “โครงการก าลังใจ 
ในพระด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร    
มหาวัชรราชธิดา” น าโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วย 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย 
 คณะที่ ๑ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและ 

                       ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา  
 คณะที่ ๒ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  
    โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร   เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ประธาน 
      คณะอนุ กรรมาธิการฯ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
 ๒. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน   คณะกรรมาธิการฯ 
 ๓. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา   คณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมการฯ  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ  คณะกรรมการ 
 ๕. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน   คณะกรรมการ 
 ๖. นายอุดม วรัญญูรัฐ    คณะกรรมการ 
 ๗. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์  คณะกรรมการ 
 ๘. นายจิรชัย มูลทองโร่ย   สมาชิกวุฒิสภา 

 
 

  
 

จุดที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า จังหวัดตราด 
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พร้อมด้วย 
  นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ 
      ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  
 เมื่อคณะฯ เดินทางถึง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขาระก า จังหวัดตราด 
นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด  
รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมให้การรับรอง  

 จากน้ัน นายบรรพต รัตนจันทร์ ผู้อ านวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ าขุ่น รักษาราชการแทน 
ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตราด ได้น าเสนอข้อมูลความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า ดังน้ี 

 ความเป็นมา 

จากเดิมเรือนจ านี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังเพ่ือน าอาชีพไปประกอบอาชีพได้หลังจาก  
พ้นโทษ ภายใต้ “โครงการก าลังใจ”  ในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงต้องการช่วยเหลือผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษ
ได้มีโอการพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข
และไม่ท าการกระท าผิดซ้ าอีก โดยการน้อมน าแนวทางตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขัง 
ที่ใกล้พ้นโทษ ซึ่งปัจจุบันเรือนช าชั่วคราวเขาระก าได้พัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งในจังหวัดตราดและทั่วประเทศ 
และได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศให้เป็นเรือนจ าดีเด่น ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น คณะฯ 
ได้เยี่ยมชมโครงการฯ และแปลงเกษตรแบบผสมผสาน "โคก หนอง นา โมเดล" ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขาระก า  
 เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด มีเน้ือที่ทั้งหมด ๑,๑๘๕ ไร่ แบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี ้
 ๑. อาคารส านักงาน อาคารควบคุม มีพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ ประกอบด้วย อาคารส านักงานเรือนนอน  
สูตรกรรม อาคารนิทรรศการ จ านวน ๒๐ ไร ่
 ๒. โครงการก าลังใจ ฐานการเรียนรู้ โคกหนองนา จ านวน ๒๐ ไร ่
 ๓. พ้ืนที่ท่องเที่ยว จ านวน ๕๐ ไร ่
 ๔. พ้นที่ฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมผู้ต้องขัง จ านวน ๒๐๐ ไร ่
 ๕. พ้ืนที่โปร่ง จ านวน ๘๙๕ ไร ่
 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขาระก าจังหวัดตราด ได้น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการจัดโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้
โครงการก าลังใจ หลักสูตร ๕ เดือน และได้เริ่มด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือก  
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการให้ความรู้วิชาชีพด้านต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ รุ่น เริ่มจากรุ่นที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๑๕ หลักการของโครงการฯ นี้น ามาปรับใช้กับเรือนจ าน า
ร่องในเรือนจ าชั่วคราว ๖ แห่ง รวมถึงเรือนจ าชั่วคราวเขาระก า เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้ต่อไป  
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 5 
เดือน) ภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

โดยโครงการเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระด าริ  
ให้ด าเนินโครงการก าลังใจ เพ่ือดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวกและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวน
กลับไปกระท าความผิดซ้ า จึงได้น้อมน าแนวทาง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ทรงศึกษาการใช้ชีวิตตาม “หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทยให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลาง 
กระแสความเปลี่ยนแปลง จนพระองค์ท่านทรงมีความเชื่อมั่นว่าการด าเนินชีวิตตามแนวคิดนี้เป็นแนวทาง
ท่ีจะแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได ้
 
 ผู้ต้องขังที่ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม มีหลักการพิจารณาขั้นตอน ดังน้ี   
 - เมื่อได้รับหนังสือสั่งการจากกรมราชทัณฑ์แล้ว ให้คัดเลือกผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ  
 - ส่งเรื่องรายงานและส่งตัวผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ  
 - จัดท ารายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ และจัดท าประวัติผู้ต้องขัง  
 - จัดท าตารางเรียนและขออนุญาตจัดท าโครงการเสนอผู้บัญชาการเรือนจ าอนุญาต  
 - จัดการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งหารือแนวทางการอบรม  
 - จัดพิธีเปิดโครงการอบรม  
 - จัดท าแผนงานการอบรมและจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้เหมาะสมพร้อมทั้งก าหนด
วิชาการฝึกอบรม 
 หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมนี้จะพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังตามความถนัด
ของผู้ต้องขัง เช่น การฝึกอาชีพด้านการท าเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ช่างประปาเพ่ือการเกษตร 
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การประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก การผลิตน้ าส้มควันไม้ การฝึกวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอลูมิเนียม  
ช่างก่อสร้าง ช่างทาสี เป็นต้น 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพรอ้มก่อนปล่อยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร ๕ เดือน) ภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจา้พัชรกิติยาภา 

- ผูต้้องขังได้ศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผู้ต้องขังได้เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม สามารถด ารงชีวิตร่วมกับสังคมได้ 
- ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพ มีทักษะความช านาญ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 

เลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ 
- ผู้ต้องขังไม่หวนกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 

 
 
   การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
 - ในโอกาสที่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มาเยือน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราว  
เขาระก าในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนการเยี่ยมชมพ้ืนที่การฝึกอาชีพการท าเกษตร  
เลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขัง ได้น าความรู้ไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้  
 - ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ตลอดจนผู้ต้องขัง
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอให้ทุกท่านยึดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ 
น ามาเป็นหลักปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
   การแสดงความคิดเห็น จากตัวแทนผู้ต้องขัง 
 
 ในโอกาสนี้ตัวแทนผู้ต้องขังชั้นดี รุ่นที่ ๑๕ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้สะท้อนความรู้สึกว่า 
โครงการก าลังใจในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นโครงที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้มี
โอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวกและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
และไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก และขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาเยี่ยมเยียน พร้อมให้ก าลังใจแก่
ผู้ต้องขังในศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ 
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ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๑ 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า 
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จุดที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะบนพื้นที่เกาะช้าง  
         ณ โรงคัดแยกขยะชุมชนเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

 
 
 
 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางลงพ้ืนที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะชุมชน 
ในพ้ืนที่เกาะช้างที่เป็นขยะตกค้าง ซึ่งมีปริมาณขยะตกค้างจ านวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง  
 โอกาสนี้ นายนิรุต พลเยี่ยม นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลต าบลเกาะช้าง จังหวัดตราด บรรยาย
สรุปถึงการด าเนินงานว่า ปัจจุบันการจัดการขยะในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเกาะช้าง มีการคัดแยกขยะและ
พยายามลดปริมาณขยะตกค้างกับขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความปลอดภัย 
ด้านสุขอนามัยให้กับชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ช่วยเหลือ
ผลักดันและติดตามความคืบหน้า พร้อมช่วยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การ
จัดการขยะของเทศบาลต าบลเกาะช้าง ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 

ส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูลความคืบหน้าไปด าเนินการช่วยเหลือ
ผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
  

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๒ 
ณ โรงคัดแยกขยะชุมชนเกาะช้าง จังหวัดตราด 
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จุดที่ ๓ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว อ่าวเก็บน้ าคลองแอ่ง  
         และอ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ ณ จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

 
 
 

 
สมาชกิวุฒิสภา ประกอบดว้ย 
๑. นายศุภชัย สมเจริญ   รองประธานวฒุิสภา คนที่สอง   
๒. พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร   สมาชิกวุฒิสภา 

        ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
๓. นายเฉลมิชัย  เฟ่ืองคอน   สมาชิกวุฒิสภา  
๔. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บญุสง่ ไข่เกษ  สมาชิกวุฒิสภา 
๖. นายชาญวิทย์ ผลชวีิน   สมาชิกวุฒิสภา 
๗. นายจิรชัย มูลทองโร่ย  สมาชิกวุฒิสภา 
๘. นางสาววไิลลักษณ์ อรินทมะพงษ ์ สมาชิกวุฒิสภา 

 
พร้อมด้วย   
๑. นายกัฬชัย เทพวรชัย   รองผู้วา่ราชการจงัหวัดตราด     
๒. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์     ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (กมธ.ตสร.) คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย  
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (หัวหน้าคณะ) ลงพ้ืนที่ติดตามประเด็นการขอให้
พ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว อ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง และอ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ และประเด็นการขอ
ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย/การจัดการขยะชุมชน โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราด ให้การต้อนรับ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๙ (ชลบุรี) ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตราด หน่วยงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง นายอ าเภอ
เกาะช้าง นายกเทศบาลต าบลเกาะช้าง ธนารักษ์จังหวัดตราด ร่วมให้ข้อมูล โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
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อ่างเก็บน  าคลองพร้าว 
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ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
- ประเด็นการขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว  
 ผู้แทนชลประทาน ให้ข้อมูลพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้  

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว ใช้พ้ืนที่ดินทั้งหมด ๒๘๓-๒-๑๒ ไร่ โดยแบ่งเป็น  
๑) ที่ดินอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ านวน ๘๑-๐๐-๐๐ ไร่  
๒) พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ๑๘๙-๐๐-๐๐ ไร่ และ  
๓) ที่ดินเอกสารสิทธิ์ ๑๓-๑-๗๒ ไร่  
โดยปัจจุบัน ป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ 

ได้มีการจ่ายเงินชดเชยที่ดินไปเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส าหรับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
อยู่ระหว่างด าเนนิการขออนุญาตเพิกถอนฯ  โดยคณะรัฐมนตรใีห้ความเหน็ชอบในหลักการเพิกถอนฯ เมื่อวนัที่ 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้จัดท าการมีส่วนร่วมฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
กรมอุทยานฯ จัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 
 ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผอ.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ ศรีราชา)  
ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้การด าเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งตามตารางล าดับขั้นตอนการด าเนินการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติ จะอยู่ล าดับที่ ๗ คือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาและเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา โดยที่ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) มีหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๘๑๒.๕/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจสอบแนวเขตการ
ปกครองแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง และเกาะใกล้เคียง บางส่วน  
ในท้องที่ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ตามประเด็นการตรวจสอบของกรมการปกครอง  
ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๓๑๐.๑/๒๕๘๐๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้  

๑) จากการตรวจสอบแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และแผนที่ทางทหาร มาตราส่วน  
๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏพบชื่อเกาะเหลาใน เกาะเหลากลาง และเกาะเหลานอก ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด  

๒) ปรากฏชื่อเกาะมะปริง และเกาะเทียน จ านวนเกาะละ ๖ แห่ง ในแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
จ านวนเกาะละ ๒ แห่งซ้ ากัน เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่ ดังนี้ (๑) เกาะมะปริง อยู่บริเวณหมู่เกาะรัง ต าบลเกาะ
หมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จ านวน ๒ เกาะ ซึ่งเกาะมะปริง เกาะที่ 1 อยู่ระหว่างเกาะทองหลาง และ
เกาะกระ ส่วนเกาะมะปริง เกาะที่ ๒ อยู่ระหว่างเกาะเทียน และเกาะกลาง และ (๒) เกาะเทียน อยู่บริเวณหมู่
เกาะรังทั้ง ๒ เกาะ ซึ่งเกาะเทียน เกาะที่ ๑ อยู่ระหว่างเกาะมะปรงิ และเกาะกระ ส่วนเกาะเทียน เกาะที่ ๒ อยู่
ระหว่างเกาะทองหลาง และเกาะกระ  

๓) จากการตรวจสอบแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และแผนที่ทางทหาร มาตราส่วน  
๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏชื่อหมู่บ้าน "บ้านคลองตาเกิด " "บ้านคลองมะกอก " "บ้านธารมะยม" "บ้านหาด
ทรายขาว" "บ้านคลองหิน" "บ้านคลองกลอย " "บ้านคลองค้างคาว" ในพื้นที่อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) น าเรียนอธิบดีกรมอุทยาแห่งชาติฯ เพ่ือ
โปรดพิจารณาแจ้งให้ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบแผนที่ท้าย
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติฯ ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) โดยให้แก้ไขให้
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ถูกต้อง สอดคล้องตามข้อเท็จจริง และแผนที่ทางทหาร  มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ แล้วแจ้งให้ส านักอุทยาน
แห่งชาติ ทราบ พร้อมข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลข (Shape file) เพ่ือจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

จากการตรวจสอบกับส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ ทราบว่า ขณะนี้ได้จัดท าร่างข้อเสนอ
กรณีความคลาดเคลื่อนของหมู่บ้านที่ไม่ตรงกับแผนที่แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติลงนาม ซึ่งร่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอที่ส าคัญคือ เห็นควรใช้พ้ืนที่ตามแผนที่แนบ
ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติฯ และแผนที่ทางทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ โดยแก้ไข
ให้ถูกต้อง สอดคล้องตามข้อเท็จจริง และ อ้างอิงหมู่บ้านตรงกับข้อมูลของกระทรวงหมาดไทย จึงถือได้ว่าเป็น
หนังสือที่มีความสมบูรณ์มาก หากท่านอธิบดีลงนามก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ ๘ ได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาไม่นาน 
ตามกรอบก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน หากมีการเร่งด าเนินการคาดการณ์วา่ในขัน้นีจ้ะใช้ระยะเวลาไมเ่กนิ 
๔๕ วัน ส่วนขั้นตอนที่ ๙ – ๑๒ จะเป็นไปตามกระบวนการและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หน่ึง ขอสอบถามกรมชลประทานว่า 
หากพ้ืนที่ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติมานั้น ในการด าเนินการก่อสร้างจะมี
ปัญหาหรือไม่ ในขั้นตอนใด และภายในระยะเวลากี่ปี  

ผู้แทนกรมชลประทาน ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งานอาคาร และงานด้านอื่น ๆ ก่อนได้ ซึ่งพื้นที่ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะเข้าด าเนินการภายใน ๒ ปี 
หรือปี ๒๕๖๗  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ คณะกรรมการ  ได้ให้ข้อเสนอแก่กรมชลประทานว่า ขอให้
ชลประทานปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีนี้ ที่ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติได้   
โดยแผนที่ปรับใหม่จะเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวอาคาร และสันเขื่อน เพ่ือให้ข้อมูล
ภาคปฏิบัติและแผนการด าเนินงานตรงกัน  

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หน่ึง ขอสอบถามองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ กรณีที่จะน าไม้ออกนอกพื้นที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด 

ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ให้ข้อมูลว่า ได้เสนอแผนให้กรมชลประทานไปเรียบร้อยแล้ว  
จะมีแผนท างาน ๓ งวด งวดที่ ๑ จะท าในพ้ืนที่ ๑๔๕ ไร่ ด าเนินการภายใน ๙๐ วัน งวดที่ ๒ ท าในพ้ืนที่ ๔๔ ไร่ 
ด าเนินการภายใน ๔๕ วัน งวดที่ ๓ ท าในพ้ืนที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ๘๑ ไร่ ด าเนินการภายใน ๖๐ วัน ซึ่งในการ
ด าเนินการเอาไม้ออกจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ด้วย เนื่องจากกฎหมายจะต้องให้กรมป่าไม้
ช่วยกันส ารวจในเรื่องของการจัดท าบัญชีไม้ ทั้งนี้ เมื่อมีงบประมาณสนับสนุนจากชลประทานเข้ามาให้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงจะเข้าไปด าเนินการได้ ซึ่งจากการประสานงานกับชลประทานในเบื้องต้นคือ
ภายในสัปดาห์นี้จะมีการท าสัญญาและจะเริ่มด าเนินการต่อไปได้ภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 

นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน คณะกรรมาธิการ ตสร.  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในเรื่องสัญญาที่ท าไปก่อน 
ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะอนุญาตนั้น อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวส าหรับผู้รับเหมาในการด าเนินการ  
ตามสัญญา การต่อสัญญา และค่าปรับต่าง ๆ อาจเกิดปัญหาผู้รับเหมาะทิ้งงาน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว 
ในหลายจังหวัด 

ผู้แทนกรมชลประทาน ได้ให้ข้อมูลว่า อ่างเก็บน้ าคลองพร้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้อนุมัติด าเนินการ 
โดยขั้นตอนต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องไปด าเนินการแก้ไขปัญหา ฉะนั้น ในด้านวิ ศวกรรม  
เมื่อมีแบบก่อสร้างและสามารถถอดแบบเพ่ือประเมินราคาได้ก็สามารถด าเนินการจัดจ้างได้แล้ว ส่วนความสามารถ
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ในการเข้าพ้ืนที่ของผู้รับจ้างจะเป็นอีกหนึ่งประเด็น ในส่วนการบริหารสัญญาจ้าง หากมีกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้าง นี้สามารถงดเว้นค่าปรับได้  
 

อ่างเก็บน  าคลองแอ่ง 
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ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
- ประเด็นการขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง  
 ผู้แทนชลประทาน ให้ข้อมูลพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

อ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง มีระยะเวลาก่อสร้าง ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ จะใช้ที่ดิน สปก. จ านวน ๑,๕๐๓-๐-๖๓ ไร่ 
การออกแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ เรียบร้อยแล้ว โดย สปก. ได้รับอนุญาตให้  
เข้าใช้พ้ืนที่ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและจัดท าบัญชีแล้ว
เสร็จ ซึ่งบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด ๑๓๐ แปลง ด าเนินการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ๔๖ แปลง  
เป็นเงิน ๑๕๘,๑๐๔,๕๐๐ บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินอีก ๘๔ แปลง เป็นเงิน 
๒๖๒,๘๔๔,๔๓๘.๔๕ บาท โดยรองบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการนี้ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานในเบื้องต้น สถานะของโครงการขณะนี้ อยู่ระหว่างกระทรวงพิจารณาอนุมัติ
รับราคาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือ
การเรียกผู้รับจ้างเซ็นสัญญา 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หน่ึง  ขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บุญส่ง ไข่เกษ กรรมการ ไปติดตามความคืบหน้ากับทางกระทรวงเกษตรฯ และประสานให้ฝ่ายเลขานุการ
จัดท าหนังสือสอบถามไปอีกช่องทางหนึ่ง  
 

อ่างเก็บน  าห้วยสะตอ 
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ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
- ประเด็นการขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ  
  ผู้แทนชลประทาน ให้ข้อมูลพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

อ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ มีการออกแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีพ้ืนที่
ก่อสร้าง ๔,๖๙๗ ไร่ ประกอบด้วย ๑) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตกพรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โซน C จ านวน ๕๓ ไร่  
๒) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง เป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ โซน E จ านวน ๖๕ ไร่ และพื้นทีป่าอนุรักษ์ โซน C 
จ านวน ๘๒๗ ไร่ ๓) พ้ืนที่ สปก. จ านวน ๑,๙๔๔ ไร่ และ ๔) พ้ืนที่กันออก (เอกสารสิทธิ์) จ านวน ๑,๘๐๘ ไร่ 
โดยพ้ืนที่ตามข้อ ๑ – ๓ ได้ด าเนินการส่งเรื่องเพ่ือขออนุญาตไปเรียบร้อยแล้ว  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ  คณะกรรมการ ได้สอบถามว่า พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเขต
ป่าสงวนทั้ง ๒ แห่ง มีการด าเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง เนื่องจากชลประทานได้ท าเรื่องเพ่ือขออนุญาตไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 
 ผู้แทนป่าไม้ กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งให้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสาเหตุที่ยัง
ไม่สามารถตรวจสอบได้เสร็จสิ้นนั้น เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่ที่ขออนุญาตมีบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของราษฎรที่เข้าร่วม
โครงการ คทช. คือ โครงการจัดที่ดินท ากินแห่งชาติ หากยื นยันว่าพ้ืนที่ดังกล่าวต้องท าอ่างเก็บน้ า  
ก็จะต้องด าเนินการกันพ้ืนที่ส่วนนี้ ออกจากโครงการ คทช. เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดังกล่าว  
ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ คทช. ระดับจังหวัดพิจารณา โดยจะน าเข้าที่ประชุม
ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้ หลังจากมีการพิจารณากันพ้ืนที่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวออกแล้ว  
จึงจะสามารถส ารวจเพื่อพิจารณาให้กรมป่าไม้อนุญาตได้ต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ  คณะกรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หากมีการกันพื้นที่จากราษฎร
ที่เข้าร่วมโครงการ คทช. ออก ราษฎรจะได้เงินชดเชยจากชลประทานด้วย ดังนั้น ชลประทานควรเข้าไปร่วม
พูดคุยหรือให้ข้อมูลกับชาวบ้านไว้ด้วย ซึ่งปัญหาส าคัญอยู่ที่อายุของ EIA ที่จะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๗ นั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ป่าไม้จะต้องอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ได้ภายในปี ๒๕๖๗ เพ่ือที่จะสามารถตั้งงบประมาณได้ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) มิเช่นนั้น EIA ที่หมดอายุไปจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่กระบวนการ
แรก ส าหรับพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ และพื้นที่ สปก. มีปัญหาหรือไม่ 
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 ผู้แทนกรมชลประทาน ได้ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของพ้ืนที่ สปก. และพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์นั้น อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส ารวจเพื่อจัดท าบัญชีทรัพย์สินที่จะจ่ายค่าชดเชยต่อไป 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หน่ึง  ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ กรรมการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกาะช้าง ได้ให้ข้อมูลถึงโรงคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างวา่ 
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างได้เพียง ๕๒ ตัน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเพื่อใช้ส าหรับการ
จัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนและแยกกักตัวที่บ้านเทศบาลต าบลเกาะช้าง และเพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนั้น ประกอบกับสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่มีปริมาณมากขึ้นท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ ต้องใช้กับการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประจ าวัน จึงไม่มี
งบประมาณเหลือเพียงพอให้ด าเนินการจัดการกับขยะมูลฝอยตกค้างได้ ซึ่งยังคงเหลือปริมาณขยะตกค้างอีก
จ านวนมาก และในการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดนั้นยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณ ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างบน
เกาะช้างต่อไป 

ส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ปัจจุบันเทศบาลต าบลเกาะช้างด าเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใต้ ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการเก็บกวาด รักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล งบประมาณ 
๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓) โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ 
๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๑๙๐,๐๐๐ บาท 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย : การคัดแยกขยะมูลฝอย การเทกอง ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลเกาะช้างต้อง
บริหารจัดการปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันจ านวน ๒๐.๒๐ ตัน ใน ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ๑) เทศบาลต าบล 
เกาะช้าง ๑๗.๒๗ ตัน และ ๒) เทศบาลต าบลเกาะช้าง ๒.๙๓ ตัน 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หน่ึง ขอสอบถามว่า ขีดความสามารถ
ของเครื่องจักรในการก าจัดขยะมีมากถึง ๘๐ ตัน/วัน แต่เทศบาลบริหารจัดการในการก าจัดขยะได้เพียง ๒๐ 
ตัน/วัน ท าให้ปริมาณขยะไม่ลดลง ตรงนี้ เทศบาลมีแนวทางอย่างไรบ้าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ  คณะกรรมการ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้เข้าไป
ตรวจสอบพ้ืนที่โรงก าจัดขยะ ซึ่งมีความสะอาด แต่ปัจจุบันขยะตกค้างก็มีจ านวนมาก ขยะมีกลิ่ น มีแมลงวัน 
เครื่องก าจัดขยะเสื่อมสภาพไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ ในส่วนนี้มีงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาหรือไม่ 
และเรื่องการคัดแยกขยะอินทรีเห็นว่าเครื่องไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการในการคัดแยกตั้งแต่
ต้นทางที่ดี ท าให้เกิดปัญหาในการคัดแยกปลายทางที่ไม่สามารถคัดแยกขยะได้ ตรงนี้เทศบาลเกาะช้างต้องไป
วางแผนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกาะช้าง ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของขยะตกค้างอยู่ระหว่างจัดหา
งบประมาณเพื่อมาด าเนินการก าจัดขยะ และจะรีบเร่งไปท าความสะอาดโรงก าจัดขยะให้อยู่ในภาพที่เหมาะสม
ภายใน ๒ สัปดาห์ 
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-การขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพื่อจัดท าโรงบ าบัดน้ าเสีย 
 รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะช้าง ให้ข้อมูลว่า สถานะตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พ้ืนที่จาก
กรมธนารักษ์พ้ืนที่ตราด ล่าสุดเทศบาลต าบลเกาะช้างได้จัดท าหนังสือสอบถามไปยังสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้รับ
ค าตอบว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในบัญชีชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม IEE และ EIA  
 ผู้แทนจากธนารักษ์จังหวัดพ้ืนที่ตราด ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจาก
เทศบาลต าบลเกาะช้าง กรณีไม่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้
ใช้พ้ืนที่ไปยังกรมธนารักษ์ต่อไป 
 

 
ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๓ 

ณ จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

 

 
 

            
 
  



27 
 

  
 
 
 
 
   
 
 

           
 

            
 

           
 



28 
 

           

           
 

           
 

           
  



29 
 

           
 

           
 

           
 

 
 

****************************** 



30 
 

จุดที่ ๔ เดินทางลงพื้นเกาะหมาก พร้อมร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายทะเล  
         กับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

    หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังเกาะกระดาษ และเกาะหมาก เพ่ือติดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง : 
กรณีติดตามปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ และศึกษาความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมเดินทาง 
ลงพื้นที่ด้วย 
 
 
 

 
 
 
 การจดัการขยะ การคัดแยกขยะ ปริมาณ สดัส่วนประเภทขยะ 
 การจัดการขยะทาง อบต. ไดว่าจ้างผู้รับเหมาจัดการด้านสิ่งปฏิกูล ซึ่งวิธีการก าจัดขยะในต าบลเป็น
วิธีการเผาทั้งหมด โดยการคัดแยกทาง อบต. แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

1. ขยะมูลฝอย ใช้วิธกีารจดัการโดยการเผา 
2. ขยะรีไซเคิล ใช้วิธีการจัดการโดยขายต่อให้ผู้รับซื้อขยะในราคาที่ถูกกว่าปกติ  เพ่ือให้ผู้รับซื้อ

สามารถน า ไปขายต่อยอดได้ รายได้ทั้งหมดแบ่งให้พนักงานคัดแยก 
3. ขยะอินทรีย์ ใช้วิธีการจัดการโดยการน าไปทิ้งไว้ที่บ่อของผู้อาสาเก็บขยะอินทรีย์  ซึ่งจะถูก 

น าไปท าเป็นปุ๋ยต่อไป 
4. ขยะอันตราย ใช้วิธีการจัดการโดยเก็บรวบรวมไว้ และน าส่งขึ้นไปที่ฝั่งเพ่ือส่งต่อให้กับบริษัท 

ที่รับซื้อขยะอันตราย 
 

 
ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๔ 

กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล ณ เกาะหมาก 
 
 

     
 



31 
 

     
 

     
 

     
 

     
 



32 
 

      
 

      
 

      
 

      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

      
 

      
 

     
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

จุดที่ ๕  พบปะพี่น้องประชาชนและเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน โครงการ  
          “ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  
          อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 
 

   
 
 

 
สมาชกิวุฒิสภา ประกอบดว้ย 
๑. นายศุภชัย สมเจริญ   รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๒. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร   สมาชิกวุฒิสภา 

        ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
๓. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน   สมาชิกวุฒิสภา  
๔. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ  สมาชิกวุฒิสภา 
๖. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน   สมาชิกวุฒิสภา 
๗. นายจิรชัย มูลทองโร่ย  สมาชิกวุฒิสภา 
๘. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 

 
พร้อมด้วย   
๑. นายกัฬชัย เทพวรชัย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด     
๒. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์     ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (กมธ.ตสร.) คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย  
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒสิภา คนที่สอง (หัวหน้าคณะ) ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานตามแผน
แม่บทชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เจ้าหน้าที่ อพท. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมที่อาคารโดมกีฬา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 
หมู่ที่ ๑ ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็ก ที่ใช้
อาคารขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เป็นศูนย์การเรียนการสอนชั่วคราวให้กับเด็กเล็ก  
ซึ่งพบว่าศูนย์ดังกล่าว ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในการดูแลเด็ก ส าหรับการติดตามการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย  
 ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล  
 ๒) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว  
 ๓) การจัดการขยะบนพ้ืนที่เกาะหมาก  
 ๔) ประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
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เกาะหมากเป็นเกาะอันดับสามในท้องทะเลตราด รองลงมาจากเกาะช้างและเกาะกูด เกาะหมาก
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9500 ไร เป็นพ้ืนที่เอกชนทั้งหมด 9000 ไร และพ้ืนที่สาธารณะ 500 ไร เกาะหมาก 
ยังมีหมูเกาะบริวาร 9 เกาะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเกาะหมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังส าคัญ เช่น 
หมูเกาะรัง เกาะขาม เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะกระดาด เกาะขายหัวเราะ เกาะนกใน เกาะนกนอก 
และเกาะผี 

สภาพอากาศของต าบลเกาะหมาก มีสภาพอากาศร้อนและร้อนชื้น เนื่องจากใน 1 ป ต าบลเกาะหมาก
จะมีลักษณะ ฝน 8 เดือน แดด 4 เดือน 
 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว  

เกาะหมากเป็นอันดับสามในท้องทะเลตราด รองลงมาจากเกาะช้างและเกาะกูด ซึ่งมีพ้ืนที่ 
๙.๕๐๐ ไร่ เกาะหมากยังมีหมู่เกาะบริหาร ๙ เกาะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเกาะหมาก เช่น หมู่เกาะรัง 
เกาะขาม เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะกระดา เกาะขายหัวเราะ เกาะนกใน เกาะนกนอก และเกาะผี 
สภาพอากาศมีสภาพอากาศร้อนและชื้น เนื่องจากในหนึ่งปีจะมีลักษณะฝน ๘ เดือน แดด ๔ เดือน 
 - ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเกาะหมาก รวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดในพื้นที่และปัญหาการ
เสพยาเสพติด พบได้ว่ามีจ านวนไม่มากในพื้นที่ ปัจจุบันส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ดูและรับผิดชอบในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการ ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบผู้ค้ายาเสพติดหรือ  
เสพยาก็จะประสานงานแจ้งส่วนราชการที่ได้รับทราบ ทั้งนี้หากพบว่าเยาวชนได้เสพยาก็จะน าไป
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูร่างกาย อบรมให้ความรู้เพ่ือไม่ให้มุ่งไปเสพยาอีก รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพที่สุจริต  
 - จัดการป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว 
มีจุดป้อมยามเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีสายตรวจเฝ้าตรวจตรารอบเกาะหมาก หากพบปัญหาในพ้ืนที่ก็จะมีการ
รายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพ่ือน าสู่การแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลืออย่างบูรณาการร่วมกับ  
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน และประชาชน 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณเพ่ือการป้องกันปัญหายา เสพติด 
จัดหาอุปกรณ์ตรวจตรายาเสพติดและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  
 - มีการเฝ้าระวังปัญหา ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม    
ทางบก ทางน้ า การป้องกันภัยธรรมชาติ การสาธารณสุข และการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน  
  
 ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะหมาก 
 ในพ้ืนที่บริเวณเกาะหมาก จังหวัดตราด นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติชื่นชอบ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.   
ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในรูปแบบของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon Tourism) ที่มีการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึง อบต.เกาะหมาก ชุมชน และ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะหมาก ภายใต้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนจังหวัดตราด จากการขับเคลื่อนดังกล่าว ส่งผลให้เกาะหมาก
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ได้รับรางวัล ๑ ใน ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก ปี ๒๐๒๒  (2022 Green Destinations Top 100 
Stories)  
 นอกจากนี้ในปีนี้ ๒๐๒๓ เกาะหมาก ยังได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภท Governance, Reset and 
Recovery (ระบบการจัดการและการฟ้ืนฟู) จาก Green Destinations Foundation จัดขึ้นในงาน ITB 
Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 
 การคมนาคมภายในเกาะหมาก การคมนาคมขนส่งไปมาทางเรือเร็ว จากท่าเรือกรมหลวงชุมพร 
(แหลมงอบ) นั่งเรือเร็ว ประมาณ ๕๐ นาที ส่วนการขนส่งสินค้าเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่ และถ้าการขนส่ง
สินค้าขนาดใหญ่ต้องอาศัยเรือขนถ่ายขนาดใหญ่หรือเรียกว่า “เรือบาส” การคมนาคมในเกะมีถนนรอบ
เกาะ ๓๐ กิโลเมตรโดยประมาณ ซค่งส่วนใหญ่จะใช้รถมอเตอร์ไซต์ ปัจจุบันได้มีการรณรงค์ในการใช้
รถไฟฟ้า โดยมีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ รีสอร์ทต่าง ๆ ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ใช้รถไฟฟ้า 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดี 
 
 การจัดการขยะ ได้มีการการคัดแยกขยะ ปริมาณสัดส่วนประเภทขยะ โดยทาง อบต.ได้ว่าจ้าง
ผู้รับเหมาจัดการด้านสิ่งปฏิกูล ซึ่งวิธีการจ ากัดขยะในต าบลเป็นวิธีการเผาทั้งหมด โดยการคัดแยกเป็น ๔ 
ประเภท คือ ๑) ขยะมูลฝอย ใช้วิธีการเผา ๒) ขยะรีไซเคิล ใช้วิธีการจัดการโดยขายต่อให้ผู้รับซื้อขยะใน
ราคาที่ถูก เพ่ือให้ผู้รับซื้อน าไปขายต่อยอดได้และแบ่งรายได้ให้พนักงานคัดแยก ๓) ขยะอินทรีย์ น าไปท า
เป็นปุ๋ย ๔) ขยะอันตราย จัดการโดยเก็บรวบรวมน าส่งไปที่ฝั่งเพ่ือส่งต่อให้บริษัทที่รับซื้อขยะอันตราย 
  
 ระบบสาธารณูปโภคและปริมาณการใช้น้ า อบต.เกาะหมาก ได้แก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ า
จากสระหนึ่งไปบริการจุดที่ขาดน้ าและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ บางส่วนใช้น้ าบาดาล จึงมี
น้ าประปาใช้ทั่วถึง ไม่ขาดแคลนน้ า 
  
 พลังงานไฟฟ้า มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยต าบลเกาะหมากดูแล ซึ่งเป็นไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ า ดึง
ไฟฟ้ามาจากอ าเภอเกาะกูด ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ไฟดับ ไฟตกมีอยู่บ้าง แต่น้อย 
 
 การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว มีการควบคุมบริหารจัดการก าหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะผา่น
เข้าออกภายในบริเวณเกาะหมาก ไม่ให้เกินจ านวนวันละ ๓,๐๐๐ คน โดยมีการนับจ านวนจากการโดยสาร
ทางเรือที่ให้บริการเข้ามายังเกาะหมาก  
 ในโอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโลวค์าร์บอน เพื่อพัฒนาประชาชนมัง่คัง่ 
ท่องเที่ยวยั่งยืน และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ (การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้าน
เกาะหมาก) ซึ่งมีการน าผ้ามาย้อมสีธรรมชาติโดยไม่ท าลายเนื้อผ้า ซึ่งมีการจัดท าในหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อ 
กางเกง ผ้าคลุมไหล่ เป็นผ้าเบาสบายจัดจ าหน่ายในราคาไม่สูงมาก อันเป็นการสร้างรายได้ให้
ผู้ประกอบการอาชีพนี้ในพื้นที่ได้นอกเหนือจากรายได้หมุนเวียนในด้านอื่น 
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ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 
 

๑. ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวได้ถือป้ายประชาสัมพันธ์ แนะน าข้อปฏิบัติและ  
ค าเตือนที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว นับว่าเป็นสิ่งดีที่ได้สร้างการรับรู้ตั้งแต่การเริ่มเข้ามายังพ้ืนที่  
เกาะหมาก  

๒. การท่องเที่ยวที่ท าให้เกิดความยั่งยืน โดยน าหลักการของต าบล“มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” น ามา
สอดแทรกแผนการขับเคลื่อนในแต่ละด้านก็จะยั่งยืนในมิติ 

๓. ส่วนราชการควรสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลเด็กเล็ก เพ่ือไม่ให้บุคลกรในด้านการ
ดูแลเด็กเล็กมีการเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ควรบรรจุคนในพ้ืนที่เข้ามาท างาน รวมถึงพัฒนาสนับสนุน 
องค์ความรู้ หรือจัดฝึกอบรมทักษะองค์ความรู้  

๔. เรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหมาก หากจะท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก รวมถึงชักชวน
ให้มาท่องเที่ยว การบอกกล่าวต่อเป็นเรื่องส าคัญ ควรน าเสนอจุดเด่น สร้างความประทับใจ การให้บริการ
ที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นเรื่องส าคัญ 

๕. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ควรจัดท าปฏิทินน าเสนอจุดเด่นและกิจกรรมที่
น่าสนใจเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ้น  

๖. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณ การจัดกิจกรรมกีฬาทุกประเภท  
ทั้งทางบก ทางน้ า การออกก าลังกาย  สถานที่ในการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของ
ประชาชน 

  
********************************************** 
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ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๕ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 
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